

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ครั้งแรก

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ชั้น ๒

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางวิพร แวศรีผ่อง	นายอำเภอเขาย้อย	วิพร แวศรีผ่อง	
๒	นางสาวเจสิตา มีนุช	ท้องถิ่นอำเภอเขาย้อย	เจสิตา มีนุช	
๓	นางสุดารัตน์ อวยพร	ส.อบต.ม.๑	สุดารัตน์ อวยพร	
๔	นายอรุณ พรหมทัศน์	ส.อบต.ม.๒	อรุณ พรหมทัศน์	
๕	นายชาติ สวัสดิ์	ส.อบต.ม.๒	ชาติ สวัสดิ์	
๖	นางเพชรรา สมบุญ	ส.อบต.ม.๓	เพชรรา สมบุญ	
๗	นางบุญมา เปลี่ยนอารมย์	ส.อบต.ม.๓	บุญมา เปลี่ยนอารมย์	
๘	นายวิศาล เสงี่ยมตน	ส.อบต.ม.๔	วิศาล เสงี่ยมตน	
๙	นายเมี้ยน ดวงเนตร	นายก อบต.	เมี้ยน ดวงเนตร	
๑๐	นายสมาน ดวงเนตร	รองนายก อบต.	สมาน ดวงเนตร	
๑๑	นายสมศักดิ์ เกิดแก้ว	รองนายก อบต.	สมศักดิ์ เกิดแก้ว	
๑๒	นายปราโมช สุดประสงค์	เลขานายก อบต.	ปราโมช สุดประสงค์	
๑๓	นายวาฑิต พานิช	ปลัด อบต.	วาฑิต พานิช	
๑๔	นางสาวจำเนียร นิลสวัสดิ์	รองปลัด อบต.	จำเนียร นิลสวัสดิ์	
๑๕	นายสนั่น พรหมมีเดช	ผอ.กองช่าง	สนั่น พรหมมีเดช	
๑๖	นางศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร	ผอ.กองคลัง	ศิริกัญญา กลัดเข็มเพชร	
๑๗	นางสาวศิริกาญจน์ แสงหิรัญ	นักพัฒนาชุมชน ชก.	ศิริกาญจน์ แสงหิรัญ	
๑๘	นายศุภสันต์ ไชยสาส์น	นวก.พัสดุ	ศุภสันต์ ไชยสาส์น	
๑๙	นางพรทิพย์ กลัดแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป	พรทิพย์ กลัดแก้ว	
๒๐	นายปรีชา กลัดแก้ว	พนักงานขับรถยนต์	ปรีชา กลัดแก้ว	
๒๑	นางสาวรัตนภรณ์ สิงห์โต	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ	รัตนภรณ์ สิงห์โต	
๒๒	นางสาวศิรินทรา ดวงเนตร	ผช.นักพัฒนาชุมชน	ศิรินทรา ดวงเนตร	
๒๓	นายไพโรจน์ ชุ่มชื่น	ผช.นายช่างไฟฟ้า	ไพโรจน์ ชุ่มชื่น	

บันทึกการประชุมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

ระเบียบวาระที่๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ปลัด

ขอเชิญท่านนายอำเภอเขาชัยวงศ์มาเปิดประชุม พร้อมมอบนโยบายในการทำงานครับ

นายอำเภอ

เรียนท่านนายก ท่านสมาชิก อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ผ่านการเลือกตั้ง อบต.มีบทบาทในการดูแลความเดือดร้อน และความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและการให้บริการประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า สำหรับวันนี้เป็นวันประชุมสภา อบต.ห้วยโรง ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา , รองประธานสภา และเลขาธิการสภา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของสภาในการถ่วงดุลการบริหาร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้ทุกท่านพึงตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการเป็นตัวแทนของประชาชน โดยทำหน้าที่ให้เต็มความรู้ความสามารถ ด้วยความสุจริต จริ่งใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม บัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมสภา อบต.ห้วยโรง ครั้งแรก ณ บัดนี้ ขอขอบคุณค่ะ

ระเบียบวาระที่๒

เรื่อง การเลือกประธานสภา อบต.ห้วยโรง

ปลัด

ผมในฐานะเลขานุการสภาชั่วคราว ขอเชิญคุณอรุณ พรหมทัศน์ ส.อบต.ม.๒ ซึ่งมีอายุสูงสุด ในที่นี้ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวครับ

ประธาน

เรียนท่านนายอำเภอ นายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สำหรับการเลือกประธานสภา ผมให้ทางเลขาฯได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายด้วยครับ

ปลัด

การเลือกประธานฯ ให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นควรเป็นประธานและต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน ถ้ามีการเสนอชื่อเพียงท่านเดียวให้ถือว่าผู้ถูกเสนอได้เป็นประธานสภาฯ แต่ถ้ามีการเสนอเกิน ๑ ท่าน ให้ลงคะแนนโดยลับ ถ้าคะแนนเท่ากัน ๒ ครั้ง ให้ทำการจับฉลาก โดยหลักเกณฑ์นี้ให้ใช้กับการเลือกรองฯและเลขาฯด้วยครับ

ประธาน

เชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นประธานสภาฯได้เลยครับ

ชาติ สวัสดิ์

ผมขอเสนอ อรุณ พรหมทัศน์ ส.อบต.ม.๒ เป็นประธานสภา อบต. ครับ

บุญมา เปลี่ยนอารมย์

ดิฉันขอรับรองค่ะ

สุภารัตน์ อวยพร

ดิฉันขอรับรองค่ะ

ประธาน	ไม่ทราบว่าที่ประชุมจะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็เท่ากับผู้ถูกเสนอได้เป็นประธานสภา อบต. ครับ
ปลัด	เมื่อท่านนายอำเภอได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านประธานดำเนินการประชุมต่อไปได้เลยครับ
<u>ระเบียบวาระที่๓</u>	เรื่องการเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภา อบต.ห้วยโรง
ประธาน	ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นรองประธานสภา อบต.ห้วยโรง
อรุณ พรหมทัศน์	ผมขอเสนอ ชชาติ สวัสดิ์ เป็นรองประธานสภาฯครับ
บุญมา เปลี่ยนอารมย์	ดิฉันขอรับรองค่ะ
สุภารัตน์ อวยพร	ดิฉันขอรับรองค่ะ
ประธาน	ไม่ทราบว่าที่ประชุมจะเสนอชื่อผู้ใดเป็นรองประธานสภาฯอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็เท่ากับผู้ถูกเสนอได้เป็นรองประธานสภาฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณชชาติ สวัสดิ์ด้วยครับ
ประธาน	ต่อไปขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้เป็นเลขาธิการฯ โดยสามารถเสนอจาก ส.อบต.และปลัด อบต. ขอเชิญครับ
สุภารัตน์ อวยพร	ดิฉันขอเสนอ นายวาจิด พานิช ปลัด อบต. เป็นเลขาธิการฯค่ะ
ชชาติ สวัสดิ์	ผมขอรับรองครับ
อรุณ พรหมทัศน์	ผมขอรับรองครับ
ประธาน	ไม่ทราบว่าที่ประชุมเสนอผู้ใดอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเท่ากับว่าผู้ถูกเสนอได้เป็นเลขา สภาฯ ครับ ขอแสดงความยินดีกับปลัดวาจิด พานิช ด้วยครับ
<u>ระเบียบวาระที่๔</u>	เรื่องการกำหนดสมัยประชุม
ประธาน	ตามที่ผมให้หารือกับทางปลัดเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานของ อบต.ห้วยโรง ผมขอเสนอกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ดังนี้ สมัยที่๑ (๔ - ๑๘ ม.ค. ๖๕) , สมัยที่๒ (๑ - ๑๕ มิ.ย. ๖๕) , สมัยที่๓ (๑ - ๑๕ ส.ค. ๖๕) , สมัยที่๔ (๑ - ๑๕ ธ.ค. ๖๕) และ สมัยแรกของปี ๖๖ คือ (๑ - ๑๕ มี.ค. ๖๖) ของผู้รับรอง ๒ ท่าน สุภารัตน์ อวยพร และ ชชาติ สวัสดิ์ ไม่ทราบว่าที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ
ที่ประชุม	เห็นด้วย มีมติเป็นเอกฉันท์
<u>ระเบียบวาระที่๕</u>	เรื่องการกำหนดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ปลัด	เพื่อให้รายงานประชุมสภา อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้สภาช่วยเสนอผู้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ

ประธาน ผมขอเสนอ นางบุญมา เปลี่ยนอารมย์ เป็นประธาน และ นางสุดารัตน์ อวยพร กับ
นางเพชรฯ สมบุญ เป็นกรรมการ ไม่ทราบว่าที่ประชุมเห็นด้วยตามนี้หรือไม่ครับ

ที่ประชุม เห็นด้วย มีมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่๒ เรื่องอื่นๆ

ประธาน ตามที่ได้รับการประสานงานจากฝ่ายบริหารว่าทางนายกจะแถลงนโยบายในวันที่ ๔ ธ.ค.๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น. ผมจึงขอนัดประชุมสภาฯเลยนะครับ ส่วนหนังสือจะตามไปครับ ไม่ทราบว่าที่ประชุมจะมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนอต่อสภาฯอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุก
ท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิดประชุมครับ ๑๔.๐๐ น.

วาจิต พานิช
(นายวาจิต พานิช)
เลขานุการ

อรุณ พรหมทัศน์
(นายอรุณ พรหมทัศน์)
ประธานสภา อบต.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ นางบุญมา เปลี่ยนอารมย์

ลงชื่อ นางเพชรฯ สมบุญ

ลงชื่อ นางสุดารัตน์ อวยพร